



ที่ ชม ๘๘๕๐๒/๖๖๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب  
หมู่ที่ ๔ ต.แม่ساب อ.สะเมิง ชม. ๕๐๒๕๐

สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง ตามโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเตม หมู่ที่ ๔ ต.แม่ساب อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้าที่ตื้นเขินจากเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ขุดลอกโดยขุดลึกจากความลึกเดิม ๑.๕๐ เมตร (ลึกใหม่เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร) ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๙ ลูกบาศก์เมตร และเรียงกล่องเกเบียน กั้นตลิ่งพัง ขนาดฐานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๘๖๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวน ๘๖๙,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีการสอบราคา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสอบ ราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน์พงษ์ ไชยสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب

กองคลัง (งานพัสดุ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ساب

โทร ๐๙๓-๕๘๑-๑๙๙๗

E-mail: Maesab๒@hotmail.com

maesab.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  
เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า  
บ้านปางเตม หมู่ที่ ๔ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการขุดลอก  
สระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเตม หมู่ที่ ๔ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วย  
ป่าช้าที่ต้นเขินจากเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  
ขุดลอกโดยขุดลึกจากความลึกเดิม ๑.๕๐ เมตร (ลึกใหม่เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร) ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
๒,๓๔๙ ลูกบาศก์เมตร และเรียงกล่องเกเบี้ยนกันตลิ่งพัง ขนาดฐานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๘๖๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง  
จำนวน ๘๖๙,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น  
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมา  
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วน  
ที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด  
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ  
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณก่อสร้าง หรือไม่น้อยกว่า ๓๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพัน-สี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลาบ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ จุดที่จะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารสอบราคาแล้ว ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ยื่นซองได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยมีหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่ขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลาบ ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๓-๕๔๑-๑๙๙๙ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ <http://www.moesab.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์พงษ์ ไชยสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลาบ

